

## KẾ HOẠCH

triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

-----

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/ĐU, ngày 28/03/2024 của Thị ủy Hoài Nhơn về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy phường Tam Quan Nam xây dựng Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn phường như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ phường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

#### 2. Yêu cầu

Việc tổ chức sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, sâu rộng tới từng chi bộ với hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả gắn với việc triển khai các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thị xã, địa phương.



## II. NỘI DUNG SINH HOẠT

### 1. Những nội dung cốt lõi của tác phẩm

***Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc***

Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt tập trung làm sáng tỏ “*bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam”*: *Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển*”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Đồng thời, nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Làm rõ bối cảnh thời đại, những yêu cầu đặt ra và 6 nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. Khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

***Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển***

Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước. Trong đó, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.

Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

***Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao***



Đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Khẳng định giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” cũng như phong cách ngoại giao đặc sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân mạnh sự ủng hộ và đồng thuận to lớn của Nhân dân đối với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý và sự tri ân sâu sắc, dưới góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí thư.

Khẳng định mong muốn của các nước đối tác, bạn bè quốc tế về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối ngoại song phương với Việt Nam và sự ủng hộ chân thành đối với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

## **2. Giá trị của tác phẩm**

Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, đã hệ thống hóa, khái quát hóa những chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chất lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tác phẩm khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm đổi mới. Làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tác phẩm là cuốn cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

## **III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI, THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU**

### **1. Hình thức triển khai**



Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thông tin giới thiệu nội dung tác phẩm trong các buổi sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Ủy ban nhân dân phường, Mặt trận các tổ chức chính trị- xã hội phường thông tin giới thiệu nội dung tác phẩm trong các buổi sinh hoạt, hội nghị của Ủy ban nhân dân phường, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội phường .

## **2. Thời gian thực hiện**

Thời gian tổ chức thông tin, giới thiệu nội dung tác phẩm dự kiến vào tháng 4/2024 và hoàn thành trong quý III/2024.

## **3. Tài liệu**

- Tác phẩm “*Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Sách điện tử được đăng tải tại Website của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: <https://stbook.vn>). (gửi kèm nội dung tập tin về tác phẩm trên Zalo nhóm)

- Toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023 (gửi kèm Kế hoạch).

- Tài liệu thông tin nội bộ “*Về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng*” do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương biên soạn (Thực hiện theo Công văn số 268-CV/ĐU, ngày 21/03/2024 của Đảng ủy).

# **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

## **1. Ủy ban nhân dân phường**

Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tác phẩm trên công/trang thông tin điện tử, mạng xã hội; chỉ đạo đài truyền thanh phường đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung tác phẩm, về thành tựu, kết quả trong công tác đối ngoại của đất nước, của tỉnh, của thị xã, địa phương. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, không đúng định hướng, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường xây dựng các bài viết, phóng sự giới thiệu về nội dung tác phẩm. Tuyên truyền, lan tỏa nội dung tác phẩm và những ghi nhận, đánh giá của các chuyên gia, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung tác phẩm; thành tựu đối ngoại của đất nước, của tỉnh, của thị xã, địa phương trong gần 40 năm đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, thị xã, Đại hội XXV Đảng bộ phường.



## 2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường

Tổ chức triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung tác phẩm, về thành tựu, kết quả công tác thông tin đối ngoại của đất nước, của tỉnh, của thị xã, địa phương đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn phường.

Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nhân dân trên địa bàn phường; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại; gây phương hại tới các mối quan hệ đối ngoại song phương, đa phương của Việt Nam.

## 3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm bằng hình thức phù hợp.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, dư luận Nhân dân để kịp thời tham mưu Đảng ủy chỉ đạo định hướng dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại; gây phương hại tới các mối quan hệ đối ngoại song phương, đa phương của Việt Nam.

## 4. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

Thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nội dung tác phẩm trong các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư, hội nghị sinh hoạt của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nhân dân trên địa bàn phường; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại; gây phương hại tới các mối quan hệ đối ngoại song phương, đa phương của Việt Nam.

### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thị ủy (b/c),
- HĐND, UBND phường (t/h),
- Mặt trận và các hội, đoàn thể phường (t/h),
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy (t/h),
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy (t/h),
- Lưu Văn phòng Đảng ủy, BTGDƯ.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Huỳnh Xuân Văn**



